



ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการรับสมัครและได้ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดหมายเลขประจำตัวและประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดังต่อไปนี้

กรรมการประเภทคณาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนคณะ

หมายเลข ๑	อาจารย์มรุต	กัลตเจริญ	คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินี	เอิบอิม	คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๓	อาจารย์พินิจ	ศรีสวัสดิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข ๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรง	ลือวัฒนา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข ๕	อาจารย์ฉัตรชัย	นิยะบุญ	คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๖	อาจารย์พิเชษฐ	เนตรสว่าง	คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๗	อาจารย์สุทัศน์	อู่ทอง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข ๘	อาจารย์ ดร.วีรภัทร	ภัทรกุล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข ๙	อาจารย์พงษ์ภี	ศรีสวัสดิ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข ๑๐	อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์	ศรีวิไล	คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล	อนุสนธิ์พัฒนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข ๑๒	อาจารย์ ดร.อัครวินท์	ศาสนพิทักษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข ๑๓	อาจารย์ปานหทัย	วัชรวิงศ์ ณ ออยุธยา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข ๑๔	อาจารย์ณัฐพล	จงพิทักษ์สกุล	คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์	ชอบทำดี	คณะครุศาสตร์
หมายเลข ๑๖	อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์	แปงใจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หมายเลข ๑	นางสาวกาญจนา	เงินอ่อน	สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
-----------	--------------	----------	--

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร)
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา